

Số: /TB-UBND

Tam Đường, ngày

tháng 7 năm 2023

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của đồng chí Sùng Lữ Páo - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị Tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với đại diện nhân dân xã Nà Tăm, huyện Tam Đường năm 2023**

Ngày 07/7/2023, đồng chí Sùng Lữ Páo - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với đại diện nhân dân xã Nà Tăm huyện Tam Đường năm 2023. Tham dự Hội nghị có: Đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN huyện; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện: Hội Nông dân; Hội Liên hiệp Phụ nữ, Huyện đoàn, Công an huyện, BCH Quân sự huyện, Phòng Văn hóa – Thông tin, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phòng Lao động, thương binh và xã hội, Phòng Tài chính và Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Giáo dục – Đào tạo, Phòng Nội vụ, Phòng Dân tộc, Phòng Tư pháp, Thanh tra, Ban Quản lý dự án, Ban Quản lý rừng phòng hộ, Trung tâm phát triển quỹ đất, Văn phòng HĐND - UBND huyện; Đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nà Tăm; Đại diện Công ty TNHH Thanh Tuyên; Đại diện nhân dân 08 bản thuộc xã Nà Tăm.

Chủ tịch UBND huyện đã thông báo khái quát về tình hình kinh tế - xã hội của huyện trong 6 tháng đầu năm 2023, những vấn đề mà dư luận xã hội và Nhân dân quan tâm. Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, nhân dân xã Nà Tăm đã có nhiều ý kiến phát biểu, đề xuất, kiến nghị với Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, doanh nghiệp trên địa bàn tập trung hai nhóm vấn đề chính: trong thực hiện góp đất trồng rừng với Công ty cổ phần Minh Sơn; công tác GPMB, thực hiện các công trình đầu tư xây dựng trên địa bàn. Sau khi nghe ý kiến trả lời, đối thoại của các cơ quan, ban, ngành, tổ chức có liên quan, Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

**1. Đối với kiến nghị của Nhân dân đề nghị UBND huyện có ý kiến với UBND tỉnh giải quyết dứt điểm với công ty cổ phần Minh Sơn. Đề nghị công ty Minh Sơn trả lại toàn bộ diện tích đất của các hộ dân đang quản lý và phần đất do UBND xã quản lý đang góp vốn cùng công ty Minh Sơn từ năm 2009 để cho bà con nhân dân tiếp tục quản lý và sử dụng chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Lý do: liên kết với Công ty Minh Sơn không hiệu quả (Từ năm 2009 đến nay công ty CP Minh Sơn không đầu tư bất cứ cái gì trên**

**đất). Gây cản trở cho bà con nhân dân trên địa bàn xã không được chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên phần diện tích đã góp vốn. Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xóa phần góp vốn của bà con nhân dân đã ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, để nhân dân trồng các cây trồng khác.**

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp các xã rà soát diện tích trồng rừng của Công ty Minh Sơn trong năm 2009-2010, kết quả diện tích còn rừng là 28,55/456,66 ha (*xã Bản Bo 14,88/205,39 ha, Khun Há 8,34/35 ha, Nà Tăm 5,33/116,18 ha, Bình Lư 0/100,09 ha*). Những nội dung tồn tại, hạn chế, khó khăn hiện nay là: (1) 100% diện tích đất của Công ty cổ phần Minh Sơn chưa tiến hành trồng mới theo tiến độ phê duyệt; (2) đối với diện tích còn rừng theo quyết định điều chỉnh, hiện đã cơ bản khai thác xong nhưng công ty chưa tiến hành trồng lại; gây lãng phí tài nguyên đất, gây bức xúc trong nhân dân; (3) Công ty cổ phần Minh Sơn chưa hợp tác, phối hợp chặt chẽ trong quá trình rà soát, điều chỉnh dự án theo các văn bản của cấp có thẩm quyền.

Để tháo gỡ khó khăn trên, UBND tỉnh Lai Châu ban hành 3 công văn chỉ đạo, cơ quan chuyên môn rà soát, tham mưu giải quyết các nội dung liên quan đến dự án đầu tư trồng rừng sản xuất của Công ty Cổ phần Minh Sơn đảm bảo quy định pháp luật. Trong vấn đề cụ thể Nhân dân đã kiến nghị, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:

**Giao phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:** Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã tiếp tục rà soát các diện tích trồng rừng của Công ty cổ phần Minh Sơn, tham mưu UBND huyện có văn bản gửi các sở, ngành yêu cầu Công ty lên làm việc để giải quyết dứt điểm những vướng mắc .

**2. Đối với kiến nghị của Nhân dân đề nghị cơ quan chuyên môn huyện xuống bản tuyên truyền cho các hộ dân có diện tích đất bị thu hồi thực hiện dự án đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai hiểu và đồng thuận nhất trí với phương án đền bù đã công khai**

**Giao Trung tâm phát triển quỹ đất huyện:** Chủ trì, phối hợp UBND xã Nà Tăm tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của các hộ dân liên quan đến phương án đền bù GPMB đã công khai. Tiến hành kiểm tra, xác minh, họp bản tuyên truyền để người dân hiểu và đồng thuận.

**3. Đối với kiến nghị của Nhân dân hiện tại đơn vị thi công gạt đất thải xả xuống phần diện tích không thuộc đền bù, giải tỏa. Có một số hộ chỉ bị thu hồi vài trăm mét vuông nhưng đơn vị thi công không có bãi đổ thải đã xả hết đất và lấp đi số diện tích còn lại của hộ gia đình (chưa giải tỏa); Mưa trong tháng sáu đã làm đất, đá trôi xuống đất canh tác nông nghiệp**

**của người dân, gây khó khăn cho người dân trong việc canh tác. Theo ý kiến của các hộ gia đình bị ảnh hưởng đề nghị đơn bị thi công đền bù phần diện tích đất bị thiệt hại và có bãi đỗ thải**

**Giao Ban quản lý dự án huyện:** Chủ trì, phối hợp UBND xã Nà Tăm, nhà thầu thi công công trình kiểm tra, rà soát toàn bộ phần diện tích đất canh tác của người dân bị ảnh hưởng hiện nay, theo dõi, đề xuất phương án xử lý đảm bảo quyền lợi cho người dân xong trước ngày **30/9/2023**; bố trí vị trí bãi đỗ thải không làm ảnh hưởng tới môi trường và diện tích canh tác của người dân.

Trên đây là kết luận của đồng chí Sùng Lữ Páo - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với đại diện nhân dân xã Nà Tăm huyện Tam Đường năm 2023. Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- TT: Huyện ủy, HĐND huyện (B/c);
- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Trần Như Hợp**